

Số: /BC-BCĐ

Tân Dân, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Tân Dân

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

Xã Tân Dân được sáp nhập năm 2020 từ 2 xã Đức Long và Đức Lập, có diện tích đất tự nhiên 1.722,36 ha, dân số 7669 nhân khẩu (2385 hộ) sinh sống trên địa bàn 12 thôn. Là xã thuần nông, nhân dân phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đồng bào theo đạo Thiên chúa có 329 hộ (1.108 nhân khẩu). Đảng bộ xã có 20 chi bộ (12 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an xã và 1 chi bộ Trạm Y tế xã, 01 chi bộ quân sự). Tổng số đảng viên hiện nay là 583 đảng viên.

Nhân dân xã Tân Dân vốn giàu lòng yêu nước, cần cù, hiếu học, chịu khó. Thời kỳ nào cũng sản sinh ra những người tài giỏi, đức độ phục vụ đất nước, quê hương; Nhiều người con yêu nước, có công lao to lớn với dân tộc đã đi vào lịch sử của dân tộc, tiêu biểu như: Trần Văn Bút, Trần Văn Bích, Phạm Văn Lãng..

Phát huy giá trị truyền thống của quê hương, xã Tân Dân tiếp tục phát huy xây dựng phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu làm thay đổi nhận thức trong sinh hoạt văn hóa, trách nhiệm của cộng đồng dân cư và trong mỗi người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn xã có 5 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 12/12 thôn đạt Thôn văn hoá và năm 2024 đang tập trung chỉ đạo hoàn thành xã NTM nâng cao.

2. Tình hình chung về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng cấp xã

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong thời gian từ năm 2021-2023, xã đã chú trọng đầu tư kinh phí, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, kêu gọi nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, tập thể, cá nhân, chương trình, dự án để xây dựng thiết chế văn hóa, từng bước nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao ở cơ sở. Tính đến nay toàn xã có hệ thống nhà văn hóa - khu thể thao từ thôn, xã

đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân có nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập...

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cấp xã: Việc kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Phong trào

Từ năm 2021-2023: BCD phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã bám sát các văn bản mới của Trung ương và tỉnh, huyện kịp thời tham mưu và ban hành các văn bản của xã để chỉ đạo phong trào.

- Chỉ đạo, hướng dẫn ban vận động các thôn căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ và thay đổi nhân sự đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ ở các thôn, khu dân cư. Cấp xã kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo phong trào được thường xuyên và liên tục: QĐ số 134/QĐ-UBND, ngày 12/9/2024 của UBND xã Tân Dân về việc kiện toàn BCD Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình, BCD gồm 23 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban, PCT UBND xã làm Phó ban thường trực; lãnh đạo MTTQ, Hội LHPN xã làm phó ban và CT Hội CCB, PCT UB MTTQ xã, công chức Văn hoá - Xã hội làm uỷ viên thường trực và trưởng đoàn thể, Trạm y tế, công chức chuyên môn khối uỷ ban có liên quan.

UBND xã ban hành các văn bản hành chính lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ban hành văn bản chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thôn văn hoá; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ Trưởng ban mặt trận, Trưởng thôn về các văn bản mới về xây dựng các danh hiệu văn hóa Gia đình văn hoá, Thôn văn hoá, xây dựng hương ước, quy ước...

2. Công tác tuyên truyền:

Trong những năm qua, uỷ ban nhân dân xã, MTTQ và các đoàn thể xã, công đoàn cơ sở xã theo chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép với các hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Phong trào.

BCĐ xã đã chỉ đạo cán bộ Đài truyền thanh tuyên truyền với nhiều hình thức như: hơn 50 lượt phát thanh phát trên sóng đài xã tần số 59.0MHZ, các tin, bài đăng tải trên Trang Thông tin điện tử xã <http://ductho.hatinh.gov.vn/tandan> và trên Facebook mặt trận các đoàn thể.

Cấp xã đã chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp tới các cá nhân, hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ...

Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu

nước, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

3. Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác đầu tư, khai thác, sử dụng, phát huy các thiết chế văn hóa ở cộng đồng dân cư:

Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã có hỗ trợ lĩnh vực văn hóa như hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà trí tuệ.

UBND xã đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí dành cho người cao tuổi và trẻ em; kinh phí tổ chức các giải văn hóa, văn nghệ, TDTT, kinh phí đón nhận các danh hiệu văn hóa...

Hàng năm khen thưởng danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu gần 16 triệu đồng/năm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TĐĐKXDĐSVH”.

1. Việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

a. Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”:

Hưởng ứng phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*”, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê đang công tác trên mọi miền Tổ quốc và nước ngoài chia sẻ, ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, mồ côi... :

- Năm 2021: Trao tặng 149 suất quà, số tiền 32.800.000đ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu, học sinh nghèo, hộ khó khăn; Quà Malisa hỗ trợ cho 76 suất đối tượng hộ nghèo số tiền 38.500.000đ; Quà tết cho người có công 506 suất số tiền 154.500.000đ. Trao tặng 4 mô hình sinh chăn nuôi gà 2400.000đ.

- Năm 2022: trao tặng 157 suất quà, số tiền 60.600.000đ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, gia đình khó khăn; Quà Malisa hỗ trợ cho 89 suất đối tượng hộ nghèo số tiền 44500.000đ; Quà tết cho người có công 502 suất số tiền 153.300.000đ. Phối hợp tổ chức trao tặng quà của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tháng 10 gây ra là 84.298.000đ. Trao tặng 3 mô hình sinh chăn nuôi gà 2.100.000đ.

- Năm 2023: đã tổ chức trao tặng 121 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 35.400.000đ. Quà Malisa hỗ trợ cho 82 suất quà và tiền mặt cho đối tượng hộ nghèo tổng số tiền 41.000.000đ; Quà tết cho người có công 497 suất số tiền 151.800.000đ. Trao tặng 4 mô hình sinh chăn nuôi gà 2400.000đ; 4 mô hình chăn nuôi bò 40.000.000đ.

- Năm 2024: 9 tháng đầu năm đã tổ chức trao tặng 75 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, gia đình khó khăn, với số tiền hơn 25.500.000đ. Quà Malisa hỗ trợ cho 69 suất quà và tiền mặt cho đối tượng hộ nghèo tổng số tiền 34.500.000đ; Quà tết

cho người có công 490 suất số tiền 149.700.000đ. Trao tặng 4 mô hình sinh chăn nuôi gà 2400.000đ.

Như vậy, từ năm 2021 đến cuối năm 2023 cùng với sự hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ cấp trên, nguồn an sinh xã hội và các nguồn xã hội hóa đã trao tặng 2.197 suất quà, trị giá 796.698.000đ; 15 mô hình trị giá 46.900.000đ; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20 nhà ở, trị giá 1,4 tỉ đồng.

b. Về xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh:

Công tác xây dựng tư tưởng chính trị, xây dựng đạo đức, lối sống được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, củng cố xây dựng đạo đức lối sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong 3 năm (2021 - 2022 - 2023) cấp uỷ chính quyền xã, các chi bộ, các thôn đã tổ chức được 46 cuộc sinh hoạt, triển khai bồi dưỡng cho hơn 680 cán bộ, đảng viên.

Ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật được nâng lên. Các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức, phát huy vai trò của tư pháp; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. Về quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, các công việc của xã, thôn liên quan đến nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị ở địa phương.

Việc chỉ đạo triển khai công tác giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Phát triển các mô hình học tập, giáo dục kỹ năng sống, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong trường học.

c. Về xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

Phong trào TĐĐKXDĐSVH có vai trò quan trọng trong việc hình thành nếp sống mới trong cộng đồng dân cư, làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hóa giáo dục, quan hệ ứng xử trong từng hộ gia đình và cộng đồng. Việc xây dựng và giữ vững các danh hiệu văn hóa đã trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu của các thôn. BCĐ phong trào TĐĐKXDĐSVH xã đã phối hợp đẩy mạnh phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được nhân dân tích cực hưởng ứng. Chất lượng gia đình văn hóa được nâng lên, các giá trị văn hóa được quan tâm, bảo tồn và phát huy. BCĐ xã cũng đã tham mưu cho UBND xã triển khai tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, niêm yết ở nhà văn hoá các thôn và tuyên truyền trong nhân dân.

BCĐ xã hướng dẫn, chỉ đạo các thôn tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quyết định số 31, Quyết định 23 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định 31 của UBND tỉnh. 12/12 thôn đã sửa đổi bổ sung hương ước và niêm yết tại nhà văn hóa thôn, quán triệt thực hiện. Trong đó quán triệt sâu sắc việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào trong hương ước để người dân biết và thực hiện.

d. Về xây dựng thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở.

Trong những năm qua, xã Tân Dân đã xác định rõ việc xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đóng vai trò rất quan trọng do đó xã đã quan tâm, tập trung đưa ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong việc huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thiết chế cơ sở như:

- Ban hành quyết định, Đề án, chính sách để thực hiện như: QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

- Vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, tập trung xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Kết quả:

Cấp xã: xây dựng mới Nhà văn hóa xã diện tích trên 706,2m² trên 300 chỗ ngồi, được bố trí đầy đủ các phòng chức năng, công trình phụ trợ, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động cộng đồng thường xuyên và tổ chức các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cấp, bổ sung các hạng mục của sân vận động, sân bóng chuyền xã; xã xây dựng khu vui chơi, giải trí cho người già và trẻ em có đủ trang thiết bị như: cầu trượt, bập bênh, thang vận động, xà đơn, xà kép, xích đu, thú nhún và sân bóng chuyền hơi, lối đi bộ, ghế đá, cây xanh bóng mát.

Cấp thôn: Đến nay toàn xã có 12/12 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. 100% thôn có khu thể thao thôn đạt chuẩn diện tích trên 2000m², có sân bóng chuyền, sân bóng chuyền hơi dụng cụ tập thể dục xà đơn, xà kép... Các khu thể thao đều có khuôn viên sạch đẹp, có cây xanh, hàng rào đảm bảo hoạt động an toàn. 100% thôn bố trí các các trang thiết bị vui chơi giải trí dành cho trẻ em và người cao tuổi tại nhà văn hóa thôn hoặc trong khu dân cư.

Nhìn chung, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nhất là sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến thôn được quan tâm đầu tư, mở rộng cả về quy mô và trang thiết bị, cơ bản hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

e. Về xây dựng môi trường văn hóa

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm trong những năm qua. Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, Ban chỉ đạo xã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tăng cường thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; quán triệt thực hiện hương ước thôn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo môi trường văn hóa lành mạnh, cơ hội giao lưu văn hóa...

2. Thực hiện quy trình công nhận Gia đình văn hoá, thôn văn hóa theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Về danh hiệu “Gia đình văn hóa”: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã có các văn bản hướng dẫn, kế hoạch việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

BCĐ xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện một số nội dung cụ thể như:

- Căn cứ tiêu chuẩn, quy trình được quy định tại Nghị định 122 của chính phủ để thực hiện việc bình xét gia đình văn hóa theo đúng quy trình hướng dẫn và đảm bảo về chất lượng danh hiệu.

- Lưu giữ và ghi chép thông tin vào mẫu sổ theo dõi danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Lưu trữ hồ sơ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, GĐVH tiêu biểu được khen thưởng.

- Trên cơ sở nghị định 122, BCĐ xã hướng dẫn khuyến khích hình thức tổ chức bình xét gia đình văn hóa tại các tổ dân cư. Theo đó yêu cầu các thôn cung cấp thông tin việc chấp hành của hộ gia đình về các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định của địa phương trong năm cho các tổ để các tổ dân cư có thông tin, cơ sở cho việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa đảm bảo số lượng, chất lượng. Việc tổ chức bình xét, công nhận vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 hằng năm.

- Việc đăng ký danh hiệu cũng như bình xét gia đình văn hóa tại các thôn được tiến hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí. Việc khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu được cấp xã thực hiện đúng quy định.

Kết quả: Năm 2021 toàn xã có 2220/2358 gia đình văn hóa (đạt 94,1%). Năm 2022 có 2152/2292 gia đình văn hóa (đạt 93,9%). Năm 2023 có 2199/2440 hộ (đạt 90,1%).

+ Về danh hiệu “Thôn văn hóa”

Phong trào xây dựng thôn văn hóa tiếp tục phát triển, trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, các thôn đã phấn đấu xây dựng, BCĐ xã đã đề nghị huyện công nhận hằng năm. Thủ tục công nhận được thực hiện thông qua hành chính công đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Các thôn văn hóa tiêu biểu 05 năm liên tục được Ban chỉ đạo cấp huyện ra quyết định khen thưởng: mỗi năm được khen 2 thôn. Đến nay, toàn xã đã có 12/12 thôn đạt danh hiệu văn hóa, tỉ lệ 100%.

3. Công tác đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao ở cấp xã, thôn:

Về hệ thống thiết chế thể thao: Nhìn chung hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, việc tăng cường đầu tư xây dựng các sân chơi bãi tập, công trình thể thao tại Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, thôn, khu vui chơi cho người già và trẻ em được quan tâm. Các công trình đã cơ

bản phát huy được công năng sử dụng, trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho người dân.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cấp xã, thôn từ năm 2021 đến nay: 6089 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn từ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND tỉnh: 370 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách huyện: 250 triệu đồng

+ Nguồn ngân sách xã: 5.149 triệu đồng

+ Nguồn xã hội hóa: 320 triệu đồng.

Cụ thể: xây dựng mới nhà văn hoá xã tổng kinh phí 5.469 triệu đồng, nguồn hỗ trợ tỉnh 300 triệu đồng, huyện 200 triệu đồng, còn lại NS xã 4.969 triệu đồng; xây dựng Khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em là 769.792.000đ, cấp tỉnh 70.000.000đ, nguồn huyện 50.000.000đ ngân sách xã 649.792.000đ.

Các thôn Đồng Vịnh, Thịnh Cường, Đồng Hoà, Tân Tiến, Tân Mỹ nâng cấp cải tạo khu thể thao thôn tổng kinh phí 120 triệu đồng, kinh phí nguồn từ xã hội hoá và dân góp.

4. Việc phát huy các thiết chế văn hóa để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương, cơ sở.

- Phong trào hoạt động văn hoá, thể thao: Nhìn chung, trong toàn xã phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi và đa dạng các loại hình; đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từ xã đến thôn chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Phong trào tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên được quan tâm, được đông đảo thành phần, lứa tuổi tham gia. Các hoạt động thi đấu, giao hữu gắn với các ngày lễ tết, kỷ niệm, sự kiện đã diễn ra sôi nổi, thường xuyên. Nhiều thôn có câu lạc bộ dân vũ, thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tiêu biểu như: thôn Đồng Vịnh, Lộc Phúc, Tân Tiến, Long Lập; câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cấp xã hoạt động có hiệu quả hằng năm tham gia các hội thi hội diễn cấp xã, huyện, 01 CLB phòng chống bạo lực gia đình thôn Tân Tiến được thành lập ra mắt năm 2024, 3 CLB Gia đình 5 có- NTM kiểu mẫu v...v... đều được duy trì và phát huy hiệu quả. Hằng năm xã tổ chức các giải như Bóng đá, bóng chuyền nữ, bóng chuyền hơi nữ, kéo co; Hội diễn dân vũ thể thao, Hội diễn hát múa tập thể thiếu niên nhi đồng, liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn xã, tham gia các giải cấp huyện như giải bóng đá nam thanh niên, giải bóng chuyền nam thanh niên, giải bóng đá nhi đồng, giải bóng chuyền hơi, giải bóng chuyền nữ toàn huyện, giải bóng chuyền doanh nhân huyện tổ chức.

5. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thời gian qua có nhiều chuyên viên tích cực, cơ bản thực hiện tốt các quy định theo Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Quyết định số 308/2005/QĐ-TTG, ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, kỷ niệm các ngày

truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND, ngày 07/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND, ngày 06/7/2012 và các quy định hiện hành về việc cưới, việc tang và lễ hội. Các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội cũng đã được cụ thể hóa vào hương ước, quy ước thôn.

Trong việc cưới đã hạn chế được hiện tượng hút thuốc lá, mở loa đài sau 22 giờ và trước 6 giờ sáng. Các thủ tục đám cưới được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, không phô trương hình thức. Đặc biệt, tại các thôn việc dựng rạp cưới lần chiếm lòng lề đường đã giảm rõ rệt.

Việc tang được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống dân tộc, đảm bảo thời gian quy định; không bày cỗ mời trong tang lễ, hiện tượng rải vàng mã đã được hạn chế, nhạc tang mở âm lượng nhỏ, không kéo dài sau 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng. Tỷ lệ đám tang được thực hiện hình thức hỏa táng ngày càng tăng, năm 2021 có 6/42 đám tang thực hiện hình thức hỏa táng (chiếm tỷ lệ 14,2%), 2023 là 13/65 đám tang (đạt 20%); 10 tháng đầu năm 2024 có 8/20 đám tang (đạt 40%) toàn xã.

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào đã tạo được sự lan tỏa và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc. Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” là cuộc vận động lớn có tính ưu việt, nhân văn, thiết thực góp phần phục vụ đời sống vật chất cũng như tinh thần trong cộng đồng dân cư.

2. Hạn chế, khó khăn

2.1. Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Vai trò của một số thành viên trong BCD chưa rõ nét, kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo còn hạn chế, Kinh phí cho khen thưởng các danh hiệu văn hóa còn hạn chế.

Việc sử dụng, khai thác các thiết chế văn hóa tại một số thôn hiệu quả chưa cao; công tác vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở một số thôn chưa đảm bảo. Việc huy động nguồn xã hội hoá ở một số thôn còn chưa được nhiều để đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các thiết chế văn hoá, thể thao.

Việc cưới, việc tang đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên một số thôn tuyên truyền, vận động thực hiện hỏa táng còn hạn chế. .

2.2. Thực hiện bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” ở địa phương.

Tại một số thôn, việc xét đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa vẫn còn chạy theo thành tích, đánh giá xét một số gia đình còn chưa thực chất.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân chủ quan

- Nhận thức và sự quan tâm đối với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Công tác gia đình ở một số thôn và Ban chỉ đạo còn hạn chế, chưa chú trọng và quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Vì vậy chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia hưởng ứng Phong trào. Công tác tuyên truyền vận động, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào một số thôn còn hạn chế dẫn đến nhận thức của một bộ phận người dân chưa thực sự đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của Phong trào.

Nguồn kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động văn hóa nói chung, của Ban chỉ đạo còn rất hạn chế. Nguồn ngân sách chi cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở còn hạn chế.

3.2. Nguyên nhân khách quan

Về công tác chỉ đạo (Ban chỉ đạo) ở xã thay đổi nhân sự nên công tác chỉ đạo có lúc chưa được xuyên suốt.

Ảnh hưởng của cơ chế thị trường, mặt trái của sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet tác động tiêu cực đến việc xây dựng lối sống văn minh, văn hóa ứng xử trong cộng đồng...

V. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với BCD cấp Tỉnh, huyện

- Đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm tăng cường các chương trình, chính sách để hỗ trợ, kích cầu đẩy mạnh duy trì phát triển các mô hình, các hoạt động của Phong trào "TĐĐKXDĐSVH".

2. Đối với xã và các thôn

- Tăng cường sự lãnh đạo của của cấp uỷ đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xây dựng môi trường văn hoá, gia đình văn hoá, thôn văn hóa.

- Tăng cường ngân sách hoạt động cho công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cơ sở. Tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng các thiết chế văn hoá để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về đời sống tinh thần của nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Ban Chỉ đạo cấp trên; cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nhất định Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện Đức Thọ sẽ còn tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã (B/c);
- Thành viên BCD xã;
- Trưởng ban mặt trận, Trưởng thôn;
- Lưu: VT, BCD.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Thạch
P. CHỦ TỊCH UBND XÃ**

